



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๓๕๑ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้สำนักงาน มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากลตามเกณฑ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและอาคารเรียนรวม และอำนวยการ (อาคาร ๑๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้

**หมวดที่ ๑ การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุง**

**อย่างต่อเนื่อง** มีหน้าที่ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์ สำนักงานสีเขียว ภายใต้บริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ระบุประเด็นปัญหา ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่มีนัยสำคัญ รวบรวมกฎหมาย สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พนักงานเรื่องก๊าซเรือนกระจก เก็บข้อมูล ก๊าซเรือนกระจก กำหนดแผนงาน และประชุมทบทวนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ่ม	กรรมการ
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	กรรมการ
นายวิทยา ศรีนครุต	กรรมการ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก** มีหน้าที่ กำหนดแผนงานและเป้าหมายผู้เข้ารับ การอบรมหลักสูตรให้ความรู้สำนักงานสีเขียว กำหนดแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก สำนักงานเพื่อณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูราไพ ประภัสสร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี	กรรมการ
นางคณรัตน์ สิริเสถียรวัฒนา	กรรมการ
นางสาวคณินิจ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสุวิมล ภิญโญวิัย	กรรมการ

นางวรรณภา สุวรรณพงษ์  
นายธนกฤต ภูโอบ

กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน** มีหน้าที่ นำมาตรการการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ในสำนักงานอย่างเหมาะสม จัดการและรณรงค์การใช้พลังงาน กำกับดูแลการใช้พลังงานและทรัพยากร วิเคราะห์ความสำเร็จหรือแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย	กรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการ
นายสมศักดิ์ พวงใส	กรรมการ
นายวทัญญู สังข์คำ	กรรมการ
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกันยา มั่นคง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย** มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัด ขยะอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และกำหนดแนวทางและวิธีการจัดการ น้ำเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สอนมะลิ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประไพ ขาวขำ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิขญา พัดพิน	กรรมการ
ว่าที่ รต.ดร.บรรจงศักดิ์ พิภพสมบุรณ์	กรรมการ
นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง	กรรมการ
นายสมศักดิ์ พวงใส	กรรมการ
นายวทัญญู สังข์คำ	กรรมการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรติกานต์ เรือศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางผ่องศรี พิกุลทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย** มีหน้าที่ กำหนดแผนการดูแลรักษาและควบคุมกำกับการควบคุมมลพิษทางอากาศ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง กำหนดมาตรการเพื่อลดการเกิดเสียงมาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน วางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงานพื้นที่สีเขียว ป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรค กิจกรรม ๕ ส. และเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย

ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด	ประธานกรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการ
นายมนตรี ประชุม	กรรมการ
นางชมภักดิ์ จารุฑิฆัมพร	กรรมการ

นางผ่องศรี พิกุลทอง  
นางสาวรัตติกานต์ เรือศรีจันทร์

กรรมการและเลขานุการ  
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### หมวดที่ ๖ การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)

มีหน้าที่ จัดตั้งนโยบายของผู้บริหารให้จัดซื้อสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมงบประมาณ มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายมีทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายตามงบประมาณ กำหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย

นางสาวเกศกนก ไทยแท้	ประธานกรรมการ
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสาวธนีสรณ์ สุขพร้อม	กรรมการ
นายวิเชษฐ์ เครือวัลย์	กรรมการ
นางสาวยอดสร้อย ภู่งศ์	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ. ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร